

BÀI DỰ THI
THAM GIA GIẢI BÚA LIÊM VÀNG KHỐI DOANH NGHIỆP
TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Chủ đề: Phòng ngừa bệnh phai nhạt nhận thức chính trị của Đoàn viên trong tình hình mới.

Tác giả: *Nguyễn Việt Hoàng Long - Quản chúng chi bộ kỹ thuật, Đảng bộ Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV*

Trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan trọng then chốt của dân tộc. Nó mang đến những ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo thành công của công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Xây dựng Đảng là hoạt động góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh của Đảng để Đảng làm tròn, để Đảng xứng đáng với chức năng và nhiệm vụ của mình.

Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Để phát huy tốt vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất là bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết của Đoàn viên về chủ trương, đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Trong những năm gần đây, Hình ảnh, việc làm của những đoàn viên thanh niên luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp, được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Đơn cử như thời gian qua, trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tham gia ở những điểm nóng, khu vực cách ly để làm việc. Cứ thế, nhiều đoàn viên thanh niên vẫn ngày đêm sáng tạo, miệt mài ra sức học tập, lao động, cống hiến và gạt hái nhiều thành tựu, tạo ra của cải, làm giàu cho gia đình, xã hội. Thanh niên Việt Nam vẫn luôn khẳng định được vai trò là rường cột của nước nhà, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên trong các giai đoạn lịch sử của đất nước không phải không có những thanh niên đã tìm cách trốn tránh nghĩa vụ, bỏ qua lợi ích chung của cộng đồng, lung lay trước sự cám dỗ, mua chuộc của kẻ thù rồi phản cách mạng, phản động đội mình, phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại ĐBTV lần thứ XI (tháng 12/2017) của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: “Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí một số thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại với truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc” và “Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”...”

Bệnh “phai nhạt nhận thức chính trị của Đoàn viên” ở một bộ phận thanh niên (bao gồm cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên độ tuổi thanh niên) sẽ “lây lan” và gây ảnh hưởng không nhỏ đến “độ bền” của bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của mỗi thanh niên, dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của họ. Dưới đây là tính nguy hại của căn bệnh :

Thứ nhất, Mục tiêu, lý tưởng là đích cần đạt tới của toàn Đảng và của mỗi đảng viên trên lập trường và lợi ích của giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ “Tương lai thuộc về thanh

niên (...). Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới, ngày 14-5-1966, Người nhắc nhở: “Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là: Suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới”.

Theo đó, lý tưởng cách mạng của Đảng (cũng là lý tưởng của Đoàn - đội hậu bị, “cánh tay phải” của Đảng) là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những người phai nhạt mục tiêu, lý tưởng thường có động cơ phấn đấu thấp - nhất là động cơ vào Đảng, vào Đoàn; nhận thức mơ hồ, lệch lạc về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có xu hướng quan tâm tới những lợi ích cụ thể, trước mắt của cá nhân hơn là vì lợi ích của tập thể. Thậm chí có không ít người còn mơ hồ, “a dua” cho rằng “chỉ cần dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là đủ, còn chủ nghĩa nào, chế độ nào cũng được”.

Khi mục tiêu, lý tưởng bị phai nhạt, tất yếu dẫn đến động cơ phấn đấu thấp, nhận thức sai lệch, thiếu niềm tin, hành động mù quáng, đi ngược lại thậm chí là phản bội lý tưởng của Đảng. Đây chính một trong những biểu hiện suy thoái về chính trị mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra: “Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”.

Thứ hai, hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì “nhạt Đảng, khô Đoàn”, nên một bộ phận thanh niên đã có những biểu hiện sai lầm trong nhận thức, khi cho rằng: Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời cách đây hơn 170 năm, ngày nay loài người đã bước sang thời đại kinh tế tri thức, cho nên chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành lạc hậu; hoặc chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ nói về giai cấp và đấu tranh giai cấp mà không đề cập đến lợi ích dân tộc, do đó không phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam... Những nhận thức ấu trĩ đó đều vô tình hoặc cố ý “vào hùa” với những tư tưởng cực đoan, phản động muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Từ đó, một “khoảng trống về tư tưởng” sẽ được tạo ra để tư tưởng phi vô sản dễ dàng thâm nhập vào thanh niên. Đây là con đường ngắn nhất dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bản thân thanh niên.

Từ hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm, không bàn luận về chính trị, khi cần bày tỏ quan điểm thì thường “thuận theo số đông” để lên tiếng cho có, không có chính kiến; nghi ngờ tính hiệu quả đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Những người này chẳng những không có tinh cảm cách mạng và tình yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn thiếu bản lĩnh chính trị, dẫn tới tình trạng phân liệt tư tưởng, dễ dàng bị các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, khống chế để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “cộng sản con lật đật cộng sản cha” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng.

Thứ ba, xa rời chính trị, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là tác hại nguy hiểm nhất, vì “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngày 11-12-2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: “Đoàn cần giúp thanh niên vững vàng bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng cho thanh niên, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, xa rời chính trị”.

Thờ ơ với chính trị và mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết, không tách rời. Trong đó, thờ ơ với chính trị là kết quả của việc mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thờ ơ với chính trị là sự bàng quan, vô cảm trước vận mệnh của Đảng và dân tộc. Đây là hậu quả nghiêm trọng của bệnh “phai

nhận thức chính trị của Đoàn viên” với lối sống vị kỷ, tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, nhân cách. Những người như vậy thường chỉ “mượn” tổ chức, đoàn thể làm “tám bình phong” để vun vén cho lợi ích cá nhân, không mấy quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đời sống nhân dân; họ không quan tâm đến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng và của các cấp bộ Đoàn.

Những thanh niên thờ ơ với chính trị thường né tránh trách nhiệm bản thân, không dám đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái; không chịu học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; không thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm, nghĩa vụ đối với thanh niên. Nghiêm trọng nhất, một số thanh niên mắc bệnh “phai nhận thức chính trị của Đoàn viên” khi bị đối tượng xấu tác động thường không đủ sức “đề kháng”, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động, các tổ chức chống Đảng và chế độ.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn; các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân; thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra thời cơ và thách thức mới trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác xây dựng Đoàn, trong đó việc nâng cao nhận thức chính trị của Đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Để đạt được điều đó, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, cụ thể:

- Đa dạng hóa nội dung giáo dục của Đoàn phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của các đối tượng thanh thiếu nhi.

- Về phương thức, coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, xem giáo dục bằng phong trào hành động cách mạng là biện pháp trung tâm trong công tác giáo dục của Đoàn. Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp với tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

- Ứng dụng cách mạng 4.0 trong công tác tuyên truyền, học tập:

+ Sử dụng bộ công cụ mới, như infographic, phim ngắn, bản đồ, tờ gấp...để nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

+ Sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền; xây dựng, điều hành các diễn đàn, trang mạng xã hội, trang web, ứng dụng Đoàn viên để tuyên truyền, giới thiệu về các thành tựu nổi bật của Đoàn, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, của Đoàn cho thanh thiếu nhi.

+ Xây dựng các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi.

+ Bằng các phương pháp truyền thông hiện đại lan tỏa rộng nhất, nhanh nhất những hình ảnh, việc làm của những đoàn viên thanh niên để lại nhiều ấn tượng đẹp, những cố gắng và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân để luôn luôn khơi dậy ý chí dân tộc trong mỗi Đoàn viên.

+ Tổ chức các cuộc thi trò chơi giáo dục trực tuyến nhằm tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu nhi tham gia.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung:

- **Triển khai sáng tạo** chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn”.

- **Xác định Học và làm theo lời Bác là việc làm thường xuyên:** các cấp bộ Đoàn phải thường xuyên tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên để giới thiệu những nội dung cốt lõi, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- **Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa** trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội như: “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... để mỗi Đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc tư tưởng và những giá trị cốt lõi, giá trị bền vững của đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hoá Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hoá phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế.

Ba là, xây dựng củng cố cơ sở Đoàn đoàn kết, vững mạnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong đó:

- Cán bộ Đoàn phải gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, tạo dựng được uy tín cá nhân với Đoàn viên thanh niên để lãnh đạo triển khai các hoạt động Đoàn hiệu quả, tạo sức hút lớn với Đoàn viên thanh niên.

- Thực hiện đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động tình nguyện, phong trào: để thu hút được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của Đoàn viên, các hoạt động tình nguyện, phong trào cần thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của Đoàn viên thanh niên và đặc biệt cần có sự đổi mới, phải tạo được sức hút lớn với Đoàn viên thanh niên, giúp Đoàn viên thanh niên tham gia với sự hứng thú, nhiệt tình của tuổi trẻ.

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp, đối tượng thanh niên, nhất là tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của thanh niên thông qua mạng xã hội. Cán bộ Đoàn, Hội phải thực sự là người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh niên, hiểu được thanh niên đang cần được giúp đỡ gì, đồng thời tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa thanh niên với Đảng nhằm đề đạt với Đảng, Nhà nước những vấn đề mới trong công tác thanh niên, về những nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên để Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng của thanh thiếu niên như học tập, việc làm, khởi nghiệp, thu nhập, vui chơi, giải trí để cống hiến, trưởng thành. Để làm sao biến những cái gốc chính trị, lý tưởng vững vàng thành tấm áo giáp dày dặn, không thể có một thứ xấu xa, ô uế nào xuyên thấu thanh niên được. Biến những Đoàn viên thanh niên thành những chiến sĩ "gan vàng dạ sắt" luôn luôn chiến đấu để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh tức là để làm trọn nhiệm vụ người làm chủ nước nhà.